
Ed. 037. Beíndarálit

við frv. til laga um útrýming fjárkláðans (þingskj. 766).

Nefndin, sem háttv. efri deild fól mál þetta til athugunar, hefir athugað 
það eftir föngum, og borið sig saman við M. Einarsson dýralækni um það, og 
er álit hennar þetta:

Nefndin litur svo á, að hér sé um mjög þýðingarmikið mál að ræða.
Fjárkláðinn hefir fyr og siðar gert fjáreigendum á landinu mikið tjón, 

og hann veldur óefað tjóni, svo lengi sem honum ekki verður útrýmt með öllu, 
Fyrir fám árum siðan voru gerðar allverulegar útrýmingar-tilraunir 

með þvi að baða alt sauðfé á landinu, og var til þess varið stórfé. En þrátt 
fyrir þetta hefir kláðinn þó gert vart við sig siðan, og ber einna mest á því 
nú i vetur, eftir þar að lútandi skýrslum, sem komnar eru til stjórnarráðsins.

Að þessu er þannig varið, liggur vafalaust langmest í þvi, að ekki var 
viðhötð tviböðun á öllu sauðfé þegar útrýmingarböðunin fór fram, þvi til 
fullrar útrýmingar verður ekki komist hjá tvíböðun, samkvæmt áliti þeirra 
manna, sem bezta hafa þekkingu á þessu máli.

Þessar tvibaðanir með hæfilegu millihili er það, sem frumvarpið fer 
fram á, að landsstjórninni veitist heimild til aö fyrirskipa, og með þvi að nefndin 
lítur svo á, að tvíbaðanirnar séu nauðsynlegar, eigi kláöinn að upprætast, og



hún telur rétt að stemma stigu fyrir útbreiðslu hans svo fljótt, sem tök eru á, 
og með því að nefndin ennfremur telur önnur ákvæði frumvarpsins viðunandi, 
en timi þingsins þegar á þrotum, þá leyfir hún sér eftir atvikum að ráða 
háttvirtri deild til að samþykkja frumvarpið óbreytt.
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